

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay vào lúc 08 giờ 00, ngày 18 tháng 12 năm 2019, tại thôn Gia Viên, xã Phong Điền, huyện Phong Điền.

I. Thành phần gồm có:

- Đại diện UBND xã:
ông Hoàng Ngọc Dũng : Phó Chủ tịch UBND xã.
ông Trần Văn Đức : Công chức ĐCNN & DNTT xã.
- Đại diện thôn:
ông Nguyễn Hải : Bí thư Chi bộ thôn Gia Viên.
ông Trương Thế Tây : Trưởng thôn.
ông Trương Đa : Công an thôn.
- Đại diện liên quan:
ông Trương Văn : Thôn Gia Viên.

II. Nội dung: Đại diện liên quan đến phần ảnh về hồ sơ chủ sở hữu xây dựng mộ ma trên đất sản xuất nông nghiệp tại thôn Gia Viên, xã Phong Điền.

Mở đầu buổi làm việc ông Hoàng Ngọc Dũng đặt vấn đề nội dung buổi làm việc. UBND xã hiện được phần ảnh của công dân về nội có hệ gia đình, cá nhân (cả chi) đất nông nghiệp xây dựng mộ ma trái phép tại thôn Gia Viên, xã Phong Điền. Sau khi có phần ảnh UBND xã đã làm địa phương đề xác định về quyền đất; người xây dựng công trình UBND xã đề cử ông Trần Văn Đức để giải quyết đề cử để trả lời phần ảnh của công dân.

Sau khi ông Hoàng Ngọc Dũng đặt vấn đề nội dung buổi làm việc, đại diện phần tham gia ý kiến như sau:

Ông Trương Văn: vì từ từ đã xây dựng hồ sơ đất nông nghiệp hoang, bỏ tự từ đến nay của thôn Gia Viên; hiện toàn không được đất giao nghị định 64 cho hệ gia đình, cá nhân khai hoang đất NTX Gia Viên, UBND xã quản lý.

Với khoảng thời gian năm 1990 gia đình tôi có xin làng thôn để chôn cất mộ ma xã thôn, làng đồng ý. Thời điểm lúc có tên con, cháu, xấp xỉ theo tập quán thời điểm đó. Sau đó do



chưa chọn cắt nền Gia đình tôi có tan chung để tăng cây máu
thiên năm 2019, có nước khác yêu làm nền nền tôi xây khuôn
trình để lo hậu vụ sau này

Ông Trương Thế Duy: Theo nền chung hình này, các ông Trương
Cán là chung, nên hình ch đạo để giao đất Ngõ đình 69. Nếu
đất bên là đất hoang hóa nằm trong khu vực nghĩa địa
nền thông của hai giao cho ai, chủ để chọn cắt nền mà
hiện nay, nên giao vốn được quy hoạch, về khu nghĩa
địa nền nên chọn cắt theo khu nghĩa địa hiện hành để nghỉ
dism xa sớm quy hoạch giao cho thôn quản lý; chọn cắt
theo quy hoạch của xã

Ông Bùi Tiến: Vì từ ông Trương Cán xây dựng mồ mả
khuôn đất nghĩa địa, được thay có xin chọn cắt tại vị trí hiện
chống làm chiếm đất của hộ gia đình, HTX, đất UBND xã quản
lý

Vừa qua, một số hộ có dấu hiệu lấn chiếm, thôn cũng HTX đã
yêu cầu phân phục, nhưng hợp ông Trương Cán không làm chiếm nền
có thể xem xét sửa đổi để địa phương

Sau khi nghe ý kiến tham gia, UBND xã thông nhất một số
hướng dẫn sau:

1. Vì từ ông Trương Cán lập tu tại thôn Gia Viên xây dựng mồ
mả khuôn đất nghĩa địa hiện hành của thôn Gia Viên, không
lấn chiếm đất của xuất nông nghiệp được giao theo Ngõ đình 69/CP,
cho hộ gia đình, cá nhân thuê cũng như đất HTX, UBND xã quản
lý.

2. Hiện nay, do quy hoạch nghĩa trang nhân dân của xã còn vướng
mạc, chống lấn với một số quy hoạch khác nên UBND xã
chưa được hiện được việc giao đất nghĩa địa cho thôn Gia Viên
chọn cắt theo quy hoạch mới. UBND xã đang trong thời gian giải
quyết vướng mắc. Sau khi giải quyết để nghị hộ gia đình ông Trương
Cán được hiện chọn cắt theo vị trí quy hoạch.

3. UBND xã giao trách nhiệm cho Trưởng thôn tiếp tục việc kiến
trạ, phân hiện, báo cáo các vướng hợp có liên vì lấn chiếm để
UBND xã xử lý kịp thời.

Buổi làm việc kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, được lập thành văn bản và thông qua các thành phần nhất trí ký tên./.

ĐẠI DIỆN XÃ



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Trung

1 Lưu
Trần Văn Đức

ĐẠI DIỆN THÔN

Đặng Thế Tiến

Bùi Tuấn

ĐẠI DIỆN CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

Trần Văn Cầu



